

Chuẩn Bị Cho Bài 3

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Chúng ta tỏ lòng yêu thương nhau

Có nhiều cách để tỏ lòng yêu thương. Đôi khi, cách tỏ lòng yêu thương rõ nhất, lớn nhất, lại là cách thường nhật nhất. Đi thăm một người họ hàng cô đơn hoặc gọi điện thoại chào thăm một người bạn là cách đơn giản để tỏ lòng tốt và sự quan tâm đối với người khác. Khi ta săn sóc cho một người khác, là ta noi theo gương Chúa Giêsu.



Đánh dấu một điểm trên bản đồ

Căng hoặc treo một tấm bản đồ thế giới lên tường. Cắm kim vào những nơi có người quý vị quen biết. Xin quý vị cho biết quý vị liên lạc với những người ở những nơi khác nhau đó bằng cách nào.

Chăm sóc bằng câu nguyện

Khi dùng cơm, cả gia đình hãy ngừng ăn để cầu nguyện cho một người quen biết. Viết tên mỗi người lên một tấm giấy. Đặt những tấm giấy ghi tên đó lên bàn.

Các em đã từng ở đó chưa?

Nếu quý vị trở ngược về thời đại Chúa Giêsu, quý vị mong trông thấy những gì? Quý vị sẽ ước được nhìn thấy: Chúa Giêsu đi trên mặt nước, Chúa nuôi 5000 người, Chúa chữa lành cho những người bệnh, Chúa dạy bảo các môn đệ, hoặc chỉ là thấy Chúa dùng bữa với các bạn của Người? Xin quý vị nói cho người trong gia đình biết quý vị đã chọn việc làm nào của Chúa.





Ngày Chúa Nhật

Hãy tìm cách để làm cho việc đi nhà thờ trở thành một cảm nghiệm vui thích cho mọi người. Hỏi những thành viên của gia đình xem phải làm sao để việc đi nhà thờ được vui thích hơn.

Trong Tuần

Hãy nói về một điều tích cực, một điểm tốt của mỗi người trong gia đình. Hãy khuyến khích tất cả mọi người nên dùng những quà tặng, những điều tốt đó, để phục vụ người khác như Chúa Giêsu đã làm.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com



Di Sản Của Chúng Ta Qua Nghệ Thuật

Chúa Giêsu và các môn đệ đã là chủ đề của nhiều bức tranh đẹp. Bức tranh "Chúa Giêsu Bên Bờ Biển Ga-li-lê" của Ja-cô-pô Tin-tô-rét-tô (1518-1594) là một trong những bức tranh đẹp nhất. Tin-tô-rét-tô vẽ tranh tại Vê-ni-xơ. Tên của ông có nghĩa là "chú bé thợ nhuộm," Ông được đặt tên như vậy vì cha của ông làm nghề nhuộm vải.

Trong bức tranh, ta thấy Chúa Giêsu tại Biển Ga-li-lê giữa cơn bão lớn. Ta thấy Chúa đứng trên mặt nước và Người lên tiếng gọi, khiến các Tông Đồ đều bị sững sốt. Nhà hoạ sĩ vẽ Phê-rô, mắt nhìn xoáy vào Chúa, đang hăm hở nhảy xuống nước theo lời mời gọi của Chúa.



Giáo Huấn Luân Lý Về Đức Bác Ái Ki-tô-giáo

*Vậy anh em hãy đón nhận nhau,
như Đức Kitô đã đón nhận anh em...
Rm 15:7*



Nơi chốn đầu tiên mà hầu hết mọi người đã học để biết yêu thương và được yêu thương là gia đình của mình.

Khi các thành viên của một gia đình dùng mọi nỗ lực để quyết tâm chấp nhận nhau và giúp đỡ nhau qua những lúc khó khăn, gia đình đó là một gương sáng về đức bác ái Ki-tô-giáo. Khi gia đình không phục vụ tận tình các thành viên của mình, gia đình ấy sẽ gây ảnh hưởng xấu (tiêu cực) cho nhiều thế hệ về sau. Sứ mệnh của Giáo Hội được hoàn tất khi các gia đình sống theo tinh thần Tin Mừng.